

3. VÌ CHÚA GIÊSU THỰC SỰ, ĐÍCH THỰC, CHÍNH NGÀI, HIỆN DIỆN TRONG THÁNH THỂ MỌI NƠI VÀ MỌI LÚC

Chúa Giêsu luôn sẵn sàng ban cho tôi thân xác và linh hồn Ngài trong mọi thánh lễ, để làm của ăn nuôi thân xác và linh hồn tôi. Và tôi cần Ngài.

Bước vào bất cứ nhà thờ Công giáo nào, ai cũng thấy ngọn đèn đỏ cháy leo lét bên nhà tạm là nơi đặt Mình Thánh Chúa. Ngọn đèn cháy quanh năm suốt tháng, trừ thứ Sáu Tuần Thánh cho đến lễ Vọng Phục Sinh; từ lúc Đức Giêsu chết trên thập giá cho đến lúc Ngài sống lại từ cõi chết vào sáng Chủ nhật Phục Sinh. Thấy đèn đỏ là biết Chúa Giêsu thực sự đang ngự ở đó, hoàn toàn sống động, và hiện diện trọn vẹn; nói rõ hơn, Mình Thánh Chúa là Đức Giêsu đang ẩn náu trong nhà tạm. Nó giống như ngọn đèn nấn nại thấp sáng treo trước cửa nhà của người cha đang trông ngóng đứa con hoang đang trở về. Từ xa, đứa con có thể thấy ánh đèn lấp ló và biết rằng người cha vẫn kiên nhẫn đợi chờ mình trong căn nhà thân yêu.

Tôi như đứa con hoang đang, và tôi cần phải trở về nhà, và nhà là bất cứ nơi nào Chúa Giêsu ở, và Ngài ở đó. Đó là lý do tại sao tôi phải đến: vì tôi cần phủ phục dưới chân Ngài trong ăn năn và lòng tôn kính, cùng với niềm vui vỡ òa không gì sánh được.

Có lúc nào quý vị nghi ngờ rằng Đức Giêsu đang hiện diện trong nhà tạm không? Nếu có, tôi có một đề nghị đơn giản cho người không Công giáo và cả giáo dân Công giáo nhưng lại nghi ngờ về sự Hiện diện Thật sự của Đức Kitô trong Mình Thánh (chắc chắn không Công giáo hay giáo dân Công giáo đều có những kẻ nghi ngờ). Xin bước vào một nhà thờ Công giáo bất cứ lúc nào khi không có một ai ngoài quý vị, và quỳ ngay hàng ghế đầu tiên hoặc quỳ ngay bao lơn lúc rước lễ, và cầu nguyện trong thinh lặng, với tất cả tấm lòng trung thực: *"Chúa ơi, chính Chúa đấy sao? Chúa có thực sự ở trong nhà tạm không? Nếu không, xin đừng để con tin vào điều gian dối đó. Đừng để con là người Công giáo. Vì con muốn biết và sống theo sự thật, dù đó là gì đi chăng nữa. Và nếu Chúa ở đó, hãy kéo con lại với Chúa gần hơn. Xin ban cho con Chúa Thánh Thần để con biết tin vào Chúa, để con ở cùng Chúa và Chúa ở cùng con. Xin biến con thành người Công giáo. Vì cùng một lý do: bởi vì con muốn biết và sống theo sự thật, bất kể sự thật đó là gì."*

Song song là lời cầu nguyện của người hoài nghi theo thuyết bất khả tri: *"Chúa ơi, tôi thành thật không biết Ngài có thật hay không, nhưng tôi muốn biết sự thật và sống theo sự thật, vì vậy nếu Ngài hiện diện, xin hãy thuyết phục tôi, với thời gian và theo cách của Ngài."*

Chỉ có ba lý do để quý vị không cầu nguyện một trong hai cách trên.

Một là chắc chắn tuyệt đối rằng ý tưởng tôn giáo thật sự sai lầm và hàng tỷ vị thánh, nhà hiền triết, nhà thần bí và cả những người bình thường như quý vị đều thực sự, thực sự ngu xuẩn khi tin vào tôn giáo. Nếu nghĩ như thế thì quá kiêu ngạo.

Hai là không hề quan tâm đến niềm xác tín lớn lao, khai tâm này đúng hay không. Nếu như thế thì quá thờ ơ trước sự thật.

Ba là sợ sự thật. Nếu biết sợ sự thật thì đây là điều tốt, vì đó là bước đầu để cải đạo.